

# สายการบินเอทีฮัด ประกาศให้ ปาทริก วิเอร่า นักฟุตบอลระดับตำนาน เป็นแบรนด์ แอมบาสเดอร์คนล่าสุด



สายการบินเอทีฮัด สายการบินแห่งชาติสหรัฐอเมริกาสำหรับเอมิเรตส์ ได้ต้อนรับปาทริก วิเอร่า นักฟุตบอลชื่อดังมาเป็นแบรนด์ แอมบาสเดอร์คนล่าสุดในส่วนเกสต์ แอมบาสเดอร์ โปรแกรมของสายการบินเอทีฮัด



ปาทริก วิเอร่า เป็นนักกีฬาที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดคนหนึ่งในรุ่นของเขา เขาได้รับชัยชนะถึง 9 ครั้ง และได้รับถ้วยรางวัลระดับชาติจำนวน 5 ถ้วย ตลอดระยะเวลา 17 ปีในอาชีพนักฟุตบอล ตำแหน่งกองกลางของทีมฟุตบอลระดับโลก ได้แก่ แมนเชสเตอร์ ซิตี้, อาร์เซนอล, อินเตอร์ มิลาน และยูเวนตุส

เขายังเป็นนักฟุตบอลในทีมชาติฝรั่งเศส ในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกในปี พ.ศ. 2541 และการแข่งขันฟุตบอลยูโร 2000 และในปัจจุบันเขาทำหน้าที่เป็นหัวหน้าฝึกของอีไลท์ ดีเวลลอปเมนต์ สแควร์ในแมนเชสเตอร์ ซิตี้ ฟุตบอล คลับ ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยสายการบินเอทีฮัด

บทบาทหน้าที่ใหม่ของเขาในฐานะแบรนด์ แอมบาสเดอร์ ปาทริกจะทำงานร่วมกันเพื่อโปรโมทสายการบิน เอทีฮัดในประเทศอังกฤษ และตลาดที่สำคัญอื่น ๆ ทั่วโลก ข้อตกลงในการสร้างความสำเร็จซึ่งเป็นรากฐานความคิดริเริ่มในการเล่นกีฬาซึ่งจะสนับสนุนโดยสายการบินเอทีฮัด และปาทริก วิเอร่า โดยมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาด้านกีฬาของเยาวชนในตลาดสำคัญต่าง ๆ ทั่วโลก

ปีเตอร์ บลัมการ์ดเนอร์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพาณิชย์สายการบิน เอทีฮัด กล่าวว่า “เมื่อเรามองไปในส่วนเอทีฮัด เกสต์ แอมบาสเดอร์ เราจะมองหาผู้ชาย และผู้หญิงที่มีความโดดเด่น และทำสิ่งต่าง ๆ ตามแรงบันดาลใจของพวกเขา มีความเก่งในสาขาอาชีพของพวกเขา และยังสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าของแบรนด์ของสายการบินเอทีฮัด โดยปาทริก วิเอร่า ซึ่งเป็นหนึ่งในนักฟุตบอลที่ประสบความสำเร็จระดับโลก เหมาะสมกับคำอธิบายเหล่านี้ได้อย่าง

สมบูรณ์แบบ”

สายการบินเอทิฮัดมีความสัมพันธ์อันยาวนานกับปาทริค ซึ่งเขาเป็นผู้โดยสารที่ใช้บริการเที่ยวบินของเราไปยังสถานที่ต่าง ๆ ทั่วโลก และเรายังได้ร่วมมือกันทำโปรเจกต์ต่าง ๆ เพื่อมุ่งเน้นที่จะพัฒนาทักษะของนักฟุตบอลทั่วโลก เรามีความยินดีที่จะขยายความสัมพันธ์นี้ต่อไปในอนาคต โดยการต้อนรับปาทริคในฐานะ แบรินด แอมบาสเดอร์คนล่าสุดของสายการบินเอทิฮัด”

โปรแกรมในส่วนเกสต์ แอมบาสเดอร์ได้เปิดตัวในเดือนตุลาคมปี พ.ศ. 2556 โดยเราจะทำงานร่วมกับบุคคลที่มีชื่อเสียงต่าง ๆ จากหลากหลายสาขาทั่วโลก อาทิ ด้านเอ็นเตอร์เทนเมนต์ ด้านศิลปะ และด้านกีฬา

ในปัจจุบันสายการบินเอทิฮัดได้ร่วมงานกับเหล่าแอมบาสเดอร์ดังนี้ แดนนี่ มิน็อก นักแสดงสาวชาวออสเตรเลีย คาทริน่า เคฟ นักแสดงสาวชาวอินเดีย ลุค เหยียน เชฟชื่อดังเชื้อสายเวียดนาม และออสเตรเลีย แพทริค วิเอร่า นักฟุตบอลชาวฝรั่งเศส และเซน วอร์ด นักกีฬาคีฬาเกิดชาวออสเตรเลีย

ความคิดเห็นของ ปาทริค วิเอร่า ในการได้รับเลือกให้เป็นเกสต์ แอมบาสเดอร์ของสายการบินเอทิฮัด เขากล่าวว่า “ผมเป็นนักเดินทางที่ใช้บริการของสายการบินเอทิฮัดตั้งแต่สายการบินก่อตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา และผมรู้สึกชื่นชมกับการส่งมอบบริการที่ดีให้กับนักเดินทางให้ได้รับความพึงพอใจด้วยดีเสมอมา”

“นอกเหนือจากนี้ ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างมากที่จะได้ทำงานร่วมกับสายการบินเอทิฮัดในโปรเจกต์ต่าง ๆ อาทิ

การจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสำหรับเยาวชนในสหรัฐอเมริกา เอมิเรตส์ ซีเซลเรส และจีน ในฐานะที่ผมเป็น แบรินด แอมบาสเดอร์คนล่าสุดของสายการบินเอทิฮัด ผมหวังว่าจะได้ทำงานร่วมกันมากยิ่งขึ้นสำหรับ โปรเจกต์ต่าง ๆ ที่น่าตื่นเต้นในอนาคต”